

4 Thái Bình

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 26/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN...

(*Tiếp theo trang 1*)

và đã xảy ra từ cuối tháng 2/2020. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không đúng như thông tin và hình ảnh của một giáo viên Trường Tiểu học Đồng Tiến đăng trên mạng xã hội facebook và một số báo đã đưa tin. Nhà trường và chính quyền địa phương đã phản ánh với doanh nghiệp và tư pháp thực bằng cách đóng cửa số, ngắt điện sáng, bấtquet mỗi khi có mùi hôi thối bốc vậ. Không chỉ học sinh của Trường mà người dân quanh khu vực trang trại chăn nuôi cũng thường xuyên phải

hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an toàn, đúng luật; phối hợp tuyên truyền, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận và tổ chức các đợt cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch Covid-19 tận tình, chu đáo, an toàn tuyệt đối, không để dịch lây lan ra địa bàn tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt

công tác huấn luyện. Công tác đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảm phục vụ đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh yên tâm, phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm

quyền địa phương, đặc biệt với huyện Thái Thụy kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp khẩn trương khắc phục; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nếu doanh nghiệp không thực hiện khắc phục. Về phía huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra để có biện pháp khắc phục kịp thời, bảo đảm môi trường sống cho người dân trong khu vực. Đề nghị các cơ quan chức năng rà soát lại tất cả cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để nhắc nhở, khắc phục những cơ sở sản xuất không bảo đảm. Đồng chí cũng cho rằng phản ánh thông

2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh nắm chắc tình hình địa bàn từ cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, nhạy cảm để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó với các tình huống xảy ra, sẵn sàng tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác chính sách, chính sách hậu phương quân đội, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại... Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

tin là việc làm cần thiết song giáo viên nhà trường cần rút kinh nghiệm, phản ánh thông tin theo cấp có thẩm quyền và thông tin phải chuẩn xác, tránh đem lại hình ảnh không đúng sự thật về nhà trường cũng như của ngành Giáo dục toàn tỉnh. Đồng chí động viên nhà trường khắc phục thời tiết nắng nóng để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền nếu sự việc tiếp tục tái diễn. Cùng trong buổi sáng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty báo cáo về công suất chăn nuôi, quy trình xử lý chất thải, đồng chí

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu với tỉnh và triển khai lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị mọi điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Chủ động nắm chắc tình hình, nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

THIỆN AN

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định đây là mô hình chăn nuôi lớn cần nhận thức được tầm quan trọng của việc thu gom, xử lý chất thải. Yêu cầu Công ty bằng mọi cách phải khắc phục những tồn tại, hạn chế về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, xử lý chất thải, không để ảnh hưởng đến người dân xung quanh, đồng thời thực hiện nghiêm các thủ tục pháp lý theo quy định. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giao các sở, ngành, huyện giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp và xử lý theo quy định của pháp luật nếu doanh nghiệp không khắc phục, còn để sự việc tiếp tục xảy ra.

các bệnh dịch khác. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến; đồng thời, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương án, đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế giai đoạn 2020 - 2023, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh.

chính nhà nước; giảm 209 biên chế khối sự nghiệp.

Tổ giám sát ghi nhận kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 nghị quyết trên của huyện Đông Hưng trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39, Nghị quyết số 18 góp phần bảo đảm giữ vững ổn định tình hình chính trị của huyện. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức sau sáp nhập, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Về các đề xuất, kiến nghị của huyện, tổ giám sát tổng hợp, tiếp thu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình khuyến công, khuyến thương, khuyến nông đối với các HTX; Sở Công Thương tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm để trợ giúp mở rộng thị trường nguyên liệu, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho các HTX; xây dựng các mô hình tổ hợp tác chế biến nông sản...

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi giám sát tại Sở Y tế.

* 6 tháng đầu năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sở cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người và thân nhân người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, bảo vệ dưới nhiều hình

thức. Tích cực triển khai thực hiện gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn đúng quy trình, quy định. Đến ngày 18/6/2020, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả hỗ trợ cho trên 52.000 người và thân nhân người có công với cách mạng, trên 53.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gần 96.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Các đối tượng còn lại đang được khẩn trương rà soát, thẩm định hồ sơ để nghị hỗ trợ để thực hiện chi trả kịp thời.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì buổi giám sát tại Thành ủy Thái Bình.

* Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18 đạt được những kết quả tích cực. Thành phố đã tiến hành sáp nhập các tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định; sau sáp nhập giảm từ 366 tổ dân phố xuống còn 153 tổ dân phố, giảm được 621 người hoạt động không chuyên trách. Sau

sắp xếp, thành phố giảm 9 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, 8 đồng chí cấp trường, 18 tổ chức cơ sở đảng, 136 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 2 nghị quyết, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18 và các kế hoạch của trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy, biên

chế, cán bộ tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Rà soát lại các kế hoạch, đề án, chương trình thực hiện các nghị quyết đã ban hành, diện giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình; sử dụng biên chế công chức, viên chức theo đúng số lượng được giao. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục

rà soát, xây dựng cơ cấu, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đúng người, đúng việc... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

* Quán triệt Nghị quyết số 39, Nghị quyết số 18 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị, tinh giản biên chế theo đúng lộ trình quy định. Đến ngày 31/5/2020, huyện Đông Hưng giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã; 8 thôn, tổ dân phố; 21 đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2015 đến tháng 5/2020, toàn huyện giảm 9 công chức khối cơ quan hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực đẩy khu vực KTTT phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu đa số các loại hình KTTT trên

địa bàn tỉnh đều hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều đơn vị KTTT, HTX nâng lực nội tại yếu, hiệu quả kinh tế mang lại cho thành viên chưa nhiều, KTTT chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm xã hội ở địa phương, chưa đảm

MỜI THAM GIA

PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN TẠI HUYỆN KIẾN XƯƠNG, HUYỆN TIỀN HẢI VÀ HUYỆN THÁI THUY

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc...

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Kiến Xương, huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy với quy mô mỗi đợt 30 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt, học tập; các mặt hàng điện tử, điện máy; các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm... của các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín. Tại gian hàng, các doanh nghiệp có tổ chức các chương trình: tư vấn tiêu dùng, bán hàng khuyến mại, giảm giá, dùng thử sản phẩm.

Thời gian và địa điểm:

+ Phiên 1: Từ ngày 30/6 đến ngày 2/7/2020 tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

+ Phiên 2: Từ ngày 3/7 đến ngày 5/7/2020 tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

+ Phiên 3: Từ ngày 6/7 đến ngày 8/7/2020 tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia hỗ trợ miễn phí tiền gian hàng; chi phí tuyên truyền quảng bá chung cho Phiên chợ và một phần chi phí vận chuyển hàng hóa.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Tên đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình

Địa chỉ: Số 144 - Lê Lợi - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.028

Email: xuctientmtb@gmail.com

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp, bà con nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Phiên chợ.

Thứ bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 26/6, HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình với cử tri 19 xã, phường của thành phố Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Sau khi đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín, các đại biểu cử tri đề nghị các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng công viên Kỳ Bá, hồ Ty Diệu, đường Đinh Tiên Hoàng, làm va hè, cống thoát nước một số tuyến đường. Các đại biểu cử tri cũng đề nghị một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách xã hội, ô nhiễm môi trường...

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với đại biểu cử tri về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; giải đáp một số nội dung cử tri quan tâm về giao thông, bảo đảm mỹ quan đô thị, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư, xử lý ô nhiễm môi trường sông Đoàn Túc. Đồng chí giao UBND thành phố Thái Bình tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng công viên Kỳ Bá, hồ Ty Diệu, đề xuất giải pháp để tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tổ chức kiểm tra quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các kiến nghị của cử tri, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trình kỳ họp HĐND sắp tới.

TRUNG HIỆU

GIAO BAN CÔNG TÁC ĐOÀN... (Tiếp theo trang 1)


Hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm cùng đồng bằng sông Hồng do Tỉnh đoàn Thái Bình đăng cai tổ chức diễn ra vào chiều ngày 26/6 tại thành phố Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy giới thiệu với các đại biểu về tiềm năng kinh tế, truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh; các chủ trương, chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng chí khẳng định, trong các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp của thế hệ trẻ. Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là dịp để Tỉnh đoàn Thái Bình, các đơn vị trong cụm học hỏi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả; đồng thời trong muốn mỗi cán bộ đoàn tiếp thu phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tìm ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực để củng cố tổ chức đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá: những thành đầu năm, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng việc triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên đã được các đơn vị trong cụm triển khai với hình thức phù hợp, nhiều hoạt động được tổ chức thiết thực, có ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; huy động được nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động đoàn, hội, đội. Nổi bật là công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 với việc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện; huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên giáo, ủng hộ các vật phẩm và các hoạt động nhằm thúc đẩy tình thân ái, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

6 tháng cuối năm, các cấp bộ đoàn trong cụm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của đoàn; tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và công tác quốc tế thanh niên.

KUÂN PHƯƠNG



Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 26/6, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có hơn 9,7 triệu người nhiễm Covid-19 và gần 492.140 người tử vong.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 26/6, Việt Nam có thêm 1 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 330/352 bệnh nhân. Hiện cả nước còn 22 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 4/22 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với Covid-19; 18 bệnh nhân vẫn có kết quả dương tính. Với 352 người nhiễm, Việt Nam hiện đứng thứ 156/215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về số người nhiễm Covid-19 và thứ 6/11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 26/6, số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình vẫn là 4 người. 49 chuyển gia nước ngoài cách ly, theo dõi sức khỏe tại khách sạn Diệu Linh đã hoàn thành thời gian cách ly y tế, chỉ còn 13 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy. 11/13 người hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19, 2 người đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tổng số mẫu đă xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 26/6 là 3.983 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm 884 mẫu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 3.099 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---

RƠI GIẤY TỜ

Tên tôi là: Bùi Minh Thái.

Vào khoảng 22 giờ ngày 19/6/2020, khi đi qua khu vực chợ Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tôi có bị mất một túi tài liệu bên trong gồm: giấy đăng ký, đăng kiểm xe ô tô BKS 30F - 07.117 mang tên Bùi Minh Thái và một số giấy tờ quan trọng khác.

Ai nhặt được xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại **0969991919**.

Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!